

BÁO CÁO

**Tổng hợp kết quả giải quyết trả lời kiến nghị, phản ánh cử tri
của HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Công văn số 68/HĐND-VP ngày 22 tháng 4 năm 2022 của HĐND tỉnh Đắk Nông về việc đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 12 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2463/UBND-TCD về việc giao trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh và Công văn số 2464/UBND-TCD về việc yêu cầu báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri Nguyễn Tèo, sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kết quả giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (chi tiết Phụ lục đính kèm)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TCD (Hg).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hồ Văn Mười



PHỤ LỤC II

**TỔNG HỢP BÁO CÁO KẾT QUẢ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH
CỬ TRI CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH**

(Kèm theo Báo cáo số 295/BC-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT	Nội dung kiến nghị, phản ánh	Cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời
1	<p><i>Cử tri xã Đạo Nghĩa, huyện Đăk R'láp, cụ thể: Công trình kênh mương thủy lợi phục vụ cho sản xuất lúa nước từ xã Đạo Nghĩa vào xã Đăk Sin xây dựng chưa phù hợp. Đề nghị chủ đầu tư xem xét, điều chỉnh thiết kế đảm bảo phục vụ cho việc sản xuất của nhân dân. Công trình thủy lợi thôn Quảng Chánh, xã Đạo Nghĩa được nhà nước đầu tư vốn ADB, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Khi thực hiện dự án công trình thiết kế mương chính không phù hợp, qua sử dụng không dẫn nước vào đồng lúa được, vì vậy người dân không thể phát triển sản xuất, gây lãng phí. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư sớm điều chỉnh lại thiết kế cho phù hợp để phục vụ sản xuất lúa nước (hơn 50ha).</i></p> <p>Trả lời:</p> <p>Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Quảng Lộc, tại thôn 2, xã Đăk Sin, huyện Đăk R'láp thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư, công trình có tuyến kênh chính được thi công phía bờ trái bằng đường ống HPDE dài 4.513m, có bố trí cửa lấy nước và hố ga để cấp nước cho khu tưới Quảng Lộc và xã Đăk Sin (bao gồm 80ha lúa nước và 422ha cây Cà phê, Hồ tiêu và hoa màu). Công trình thi công theo đúng với hồ sơ thiết kế đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt thống nhất về phương án thiết kế (cấp có thẩm quyền), do nguồn vốn tài trợ của ADB có hạn, chỉ thi công hoàn chỉnh được hệ thống kênh mương chính, phần kênh mương nội đồng (kênh nhánh) dẫn nước vào đồng ruộng không có trong hồ sơ</p>	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	<p>thiết kế. Tại hiện trường, một số hộ dân tự làm kênh dẫn nước vào đồng ruộng để sản xuất lúa nước bình thường, phần kênh mương nội đồng (kênh nhánh) do diện tích canh tác tại đây nhỏ nên không đầu tư, người dân phải tự làm kênh dẫn nước từ kênh chính vào để sản xuất lúa nước.</p> <p>Hệ thống kênh chính được bố trí các cửa lấy nước để đưa nước về đồng ruộng để tưới lúa; qua đó, để phục vụ tưới tự chảy ổn định cho 50ha lúa nước, giảm tổn thất nước tưới, nâng cao hiệu quả sử dụng từ công trình thủy lợi; đề nghị địa phương rà soát nhu cầu đầu tư, nâng cấp hệ thống kênh nhánh, trình cấp có thẩm quyền bố trí thêm nguồn kinh phí để thực hiện, phát huy hết năng lực phục vụ của công trình thủy lợi Quảng Lộc, mang lại ổn định nguồn nước cho người dân.</p>	
2	<p><i>Cử tri xã Đăk Săk, huyện Đăk Mil:</i> Năm học 2021-2022, trên địa bàn xã Đăk Săk còn nhiều học sinh không được học tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Du xã Đăk Săk, do mức điểm tuyển sinh của trường này cao và số lượng tuyển sinh ít, nên nhiều học sinh phải học các trường khác xa nhà. Khi học tại các trường xa thì gia đình học sinh phải mua sắm thêm phương tiện đi lại hoặc cho con em mình ở trọ phát sinh thêm nhiều chi phí khác. Một số gia đình không đủ điều kiện để con em mình tiếp tục đi học nên các em phải nghỉ học. Cử tri đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan chức năng bố trí thêm giáo viên, kinh phí để xây dựng thêm các lớp học và tăng số lượng tuyển sinh để học sinh của xã Đăk Săk và một số xã lân cận được học tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Du.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Học sinh sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở có thể tiếp tục theo học các trường Trung học phổ thông, các Trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc học nghề, tham gia lao động sản xuất. Theo Kế hoạch thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, ban hành kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh, mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu có 25% học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đến năm 2025 phấn đấu đạt 30% học</p>	Sở Giáo dục và Đào tạo

	<p>sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Vì vậy, một số học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở sẽ tham gia học hệ vừa học, vừa làm ở các Trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trường nghề để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho ngành giáo dục đào tạo. Trong những năm qua, đối với các học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở không học ở các trường Trung học phổ thông thì các đơn vị như: Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đăk Mil, Trung tâm giáo dục thường xuyên - ngoại ngữ tin học tỉnh vẫn đảm bảo cơ hội cho học sinh tiếp tục học tập hệ vừa học, vừa làm.</p> <p>Trong năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo trường Trung học phổ thông Nguyễn Du và các đơn vị có liên quan rà soát, củng cố các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để tăng cường khả năng tiếp nhận thêm học sinh đầu cấp trên địa bàn huyện Đăk Mil tuyển sinh vào học nếu các điều kiện nêu trên đảm bảo.</p>	
3	<p><i>Cử tri Nguyễn Tèo, thôn 5, xã Quảng Tín, huyện Đăk R'Lấp</i>: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm quyền sử dụng 02 lô đất thuộc dãy A1 đến A7 tại chợ Quảng Tín (đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Đình Sáng và ông Nguyễn Tèo) theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p>Trả lời:</p> <p>Qua kiểm tra, xác minh nội dung kiến nghị của cử tri đối với quyền sử dụng 02 lô đất thuộc dãy A1 đến A7, tại chợ Quảng Tín, cụ thể như sau:</p> <p><i>Bà Nguyễn Thị Năm, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R'Lấp về việc chiếm đất, xây dựng 02 công trình tại khu vực chợ Quảng Tín.</i></p> <p>+ Công trình thứ nhất: vị trí bà Nguyễn Thị Năm chiếm đất xây dựng thuộc thửa đất số 1, tờ bản đồ số TĐ 3-2016, không phải là đất của ông Nguyễn Đình Sáng, vì đất của ông Nguyễn Đình Sáng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 2, tờ bản đồ số TĐ 3-2016.</p> <p>+ Công trình thứ hai: vị trí bà Nguyễn Thị Năm chiếm đất xây dựng thuộc thửa đất số 5 và thửa đất số 6, tờ bản đồ số TĐ 3-2016, không phải diện tích đất của ông Nguyễn Tèo và</p>	UBND huyện Đăk R'Lấp

bà Trần Thị Minh Thúy, vì đất của ông Nguyễn Tèo được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 7, tờ bản đồ số TĐ 3-2016.

Ngoài hai công trình trên, bà Nguyễn Thị Năm còn xây dựng trên phần đất tại trục đường số 5 của Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Nam Nhân.

Kết quả định vị các lô đất khu vực này (từ lô A1 đến lô A7) về xây dựng nhà ở thương mại không nằm đúng với vị trí, tọa độ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Do đó, không đủ cơ sở để xử lý vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Năm theo kiến nghị của ông Nguyễn Tèo, ông Nguyễn Đình Sáng và Ủy ban nhân dân xã Quảng Tín. Việc xử lý bà Nguyễn Thị Năm lấn chiếm, sử dụng 02 lô đất thuộc dãy A1 đến A7, để giao lại cho ông Nguyễn Tèo và ông Nguyễn Đình Sáng là không có cơ sở thực hiện, vì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho các ông tại hai vị trí, thửa đất khác nhau.

- Đối với xử lý việc lấn chiếm 02 lô đất thuộc dãy A1 đến A7, tháng 04/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức cuộc họp và có Thông báo số 731/TB-SKH về việc xử lý các tồn tại, vướng mắc liên quan đến dự án xây dựng chợ Quảng Tín của Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Nam Nhân. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Nam Nhân phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk R'Lấp và các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm việc bà Nguyễn Thị Năm lấn chiếm 02 lô đất thuộc dãy A1 đến A7 đúng quy định. Nhưng đến nay, Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Nam Nhân vẫn chưa thực hiện.